

เพื่อน

Friend Magazine เอ็มซีซี เคมิคอลส์



SCG
CHEMICALS

ปีที่ 2 | ฉบับที่ 12 | พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555

งานวันสิ่งแวดล้อมและซีเอสอาร์ เอ็มซีซี เคมิคอลส์ ประจำปี 2555



งานวันสิ่งแวดล้อมและซีเอสอาร์ เอ็มซีซี เคมิคอลส์ ประจำปี 2555
เอ็มซีซี เคมิคอลส์ เปิดบ้านสิ่งแวดล้อมครบถ้วน
โรงงานสะอาด..ชุมชนสดใส..ให้โลกยั่งยืน
Eco Factory Eco Life for ECO World



Hi Light

6-7 : เพื่อนกิจกรรม
10 : เพื่อน updated
ดลาคาร์บอน
11 : เพื่อนคนเก่ง

วารสาร
แจกฟรี



ทอดกรฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ วัดชากลูกหญ้า

ตำบลห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

9 พฤศจิกายน

10 พฤศจิกายน

- พัฒนาวัด
- ทอดกรฐิน
- ตั้งองค์กรฐิน
- ฟังบรรยายธรรม

เป็น "เพื่อน" กับ Csr Scg Chemicals



กิจกรรมเพื่อสังคม ของ เอสซีจี เคมิคอลส์ มี Fanpage แล้วนะจ๊ะ

เอสซีจี เคมิคอลส์ เชิญชวนเพื่อนๆ ทุกๆ ท่าน ติดตามเราผ่าน Fanpage เพียงแค่ เข้าเฟสบุ๊ค แล้ว Search คำว่า "CSRSCGCHEM" แล้ว กด Like หน้าเพจ เพื่อนๆ จะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้สร้างสรรค์ขึ้น พร้อมกิจกรรมเกมสนุกต่างๆ เพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย

Contents



ของดีบ้านเพื่อน	4
เพื่อนทะเลอนกั๋ว	5
เพื่อนกิจกรรม	6-7
เพื่อนรักษ์สิ่งแวดล้อม	8-9
เพื่อน Updated	10
เพื่อนคนเก่ง	11
เพื่อน CSR	12-13
เมาส์เพื่อน	14
เพื่อนสุขภาพ	14
เพื่อนลับสมอง	15
เพื่อน SCG Chemicals	16

เพื่อน Say Hi!

สวัสดีครับ....บ

วารสารเพื่อน ฉบับที่ 10 เดือน พ.ย. – ธ.ค. นี้ พาเพื่อนๆ ติดตามกิจกรรมดีๆ หลากหลายที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดขึ้น เริ่มจาก “เพื่อนกิจกรรม” ในโครงการอบรมจราจรน้อย ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจรบนท้องถนน ต่อด้วย กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากลที่ทุกคนบนโลกพร้อมใจกันดูแลความสะอาดชายหาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และติดตามคอลัมน์ “เพื่อนคนเก่ง” จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ด้วยการพูดคุยกับธรรมชาติจริงๆ ณ เขายายดา ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เรื่องภาวะโลกร้อน ที่คงยังเป็นสภาวะที่ทุกคนให้ความสนใจดูแลอยู่ตลอด แน่แน่นอนว่า เรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้ เอสซีจีฯ ไม่พลาดที่จะร่วมมือแน่ แต่จะด้วยวิธีไหน ไปอ่านกันเลยใน “เพื่อน SCG Chemicals”



วารสาร “เพื่อน” SCG Chemicals เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารและความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี อันนำไปสู่ความร่วมมือ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในจังหวัดระยองให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

จัดทำโดย

หน่วยงาน CSR
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

อาคารสำนักงาน RIL 88 ถนนหลวงสาย 3191
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 0-3893-7090 โทรสาร 0-3803-5376
E-mail : csrscgchem@scg.co.th

เบเกอรี่ต้อนรับปีใหม่ 2556

เลิศรส จากชุมชนบ้านบน กม.มาบตาพุด



●●● เบเกอรี่เป็นขนมที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคโบราณ ได้รับการปรับปรุง และพัฒนามาพร้อมกับอารยธรรมของมนุษย์ จนในปัจจุบันกลายเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยความหอม หวาน มัน อร่อย รสชาติที่ ถูกปาก ถูกเพศ ถูกวัย ความสะดวก ในการรับประทาน รูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการตกแต่งที่ สวยงามชวนลิ้มลองทำให้หลายๆ คนเป็นอันหลงเสน่ห์เจ้าขนมประเภทนี้กันอย่างไม่รู้ตัว

เจ้าอะไรนี่ ?

- เบเกอรี่ชนิดแรกของโลกเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคหิน โดยชาวสวิสได้นำเมล็ดธัญพืชมาอบจนสุกแล้วผสมกับน้ำ ก่อเกิดมาทำให้สุกจนแผ่นจึงเผาไฟจนได้อาหารที่มีลักษณะแข็งแผ่นๆ จึงมีชื่อเรียกชื่อ
- คนไทยในสมัยก่อนจะเรียกเบเกอรี่ด้วยอีกชื่อว่า "ขนมฝรั่ง" และเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คอลัมน์ "ของดีบ้านเพื่อน" ฉบับนี้ จึงขอเอาใจเหล่าสาวกคนรักเบเกอรี่ด้วยการพาเพื่อนๆ ไปชมและชิมเบเกอรี่เลิศรสแสนอร่อยหลากหลายชนิด จากกลุ่มเบเกอรี่ชุมชนบ้านบน เมนูสุดฮิตติดดาว นั่นคือ "คัพเค้กหน้าฟอยทอง" "ฟีนิก" พายี่ พรหมพร หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเบเกอรี่ชุมชนบ้านบน เล่าว่า "เริ่มกลุ่มทำเบเกอรี่เพราะพวกเราชอบและสนใจ ทำแล้วมีความสุขจึงได้ยึดถือเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองมานานกว่า 10 ปีแล้ว" โดยสมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้เคล็ดลับและวิธีการทำต่างๆ มาจาก "พีสร" เกสร อำมะระ ที่ได้ไปร่ำเรียนวิชาทำขนมมาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชากลูกหญ้าและศูนย์ศึกษานอกกระบบ (กศน.) นอกจากนี้ยังรวมกลุ่มกันไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานและกลุ่มต่างๆ ที่เปิดอบรมให้ความรู้ในการทำเบเกอรี่เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาเบเกอรี่ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจนในปัจจุบันนี้ทางกลุ่มสามารถทำเบเกอรี่ได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น แยมโรล ครีมโรล บราวน์ คูกี้ เค้กกล้วยหอม เค้กหน้าคัสตาร์ด คัพเค้กหลากรสซึ่งที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยม คือ ช็อกโกแลตบานาน่า ที่ขายดีจนลูกค้าต้องสั่งออเดอร์ล่วงหน้าหลายวัน

"ความสดใหม่ ความสะอาด และคุณภาพที่ดีของวัตถุดิบ เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ใส่ใจ เหมือนเป็นมาตรฐานว่าขนมทุกๆ ชิ้น จะต้องมึรสชาติที่อร่อยและได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ฟอยทองจะสั่งทำพิเศษเกรดเอ ที่หอมและไม่ม่มีกลิ่นคาวที่สำคัญไม่ใส่วัตถุกันเสีย" ฟีนิก เล่าด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้แล้วกลุ่มเบเกอรี่ชุมชนบ้านบนยังสามารถทำขนมไทยได้ด้วย ทั้งขนมชั้น วนุ่มะพร้าวอ่อน ข้าวต้มมัด หรือขนมทานเล่น อย่างถั่วเคลือบไมโล ก็อร่อยไม่แพ้กันเรียกได้ว่ามากที่เดียวอร่อยได้ครบรสจริงๆ

เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจหาซื้อเบเกอรี่อร่อยๆ ไปเป็นของขวัญ ของฝากในวันขึ้นปีใหม่ก็ใกล้จะถึงนี้สามารถโทรมาอดหนุนได้ที่ ฟีนิก 086-3434951 ได้เลยยยย เบเกอรี่เลิศรส รสกาย่อมเยา กำลังรอเพื่อนๆ อยู่จ้า....



พีสมัย ประธานชุมชน บ้านบน

ฟีนิก





องค์เจ้าแม่ กวนอิมหยกขาว ที่เคารพบูชาของชาวระยอง

คอลัมน์ “เพื่อนทะเลอนทัวร์” ฉบับนี้ มี “น้องเต็ล” น.ส. นฤสรณ์ แฉงอรุณ น.ร.ชั้นม.2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง และ “น้องบิว” สกฤตณี เกตุสุวรรณ นักศึกษา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ อาสาเป็นมัคคุเทศก์น้อย พาเพื่อนๆ ไปชมความมหัศจรรย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความเคารพนับถือคือ “องค์เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์” ซึ่งน้องเต็ล และ น้องบิว พาเราไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ครบทั้ง 2 แห่งใน จ.ระยอง

เริ่มกันที่แรก ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด (ตรงข้ามโรงเรียนบ้านมาบตาพุด) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสร้างด้วยหินหยกขาว สูง 3 เมตรที่ชาวมาบตาพุดศรัทธาและนิยมไปไหว้สักการะ น้องเต็ล เริ่มเล่าว่า “ดีใจที่ได้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิม เพราะปกติที่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอแต่หนูก็ยังไม่เคยมีโอกาสดำรงความงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่นี่เลย”

ต่อมาคือที่ ศาลหลวงเตี้ย ตลาดนิคมพัฒนา กม.12 สถานที่อันภาคภูมิใจของชาวอำเภอนิคมพัฒนา นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงเตี้ย หรือ เบ็ญกง ที่เชื่อว่าดูแลรักษาหุบเขาบริเวณนั้น และเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ “เคยมีคนอยากได้งานไปสัมภาษณ์ไว้หลายที่ แต่ยังไม่มียี่สิบไหนเรียก จึงมาขอพรกับหลวงเตี้ย ยังไม่ทันเดินออกจากศาล ก็ได้รับโทรศัพท์เรียกเข้าทำงานทันที” พี่ตรี ผู้ดูแลศาลกล่าว

ใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้ว เพื่อนๆ ไปไหว้สักการะ
ทำบุญ ขอพร กันดีกว่าครับ..บ





จราจรน้อย เอสซีจี เคมิคอลส์

ปลูกจิตอาสา เรียนรู้กฎกติกา นำพาความปลอดภัย

เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดอบรม “โครงการจราจรน้อย เอสซีจี เคมิคอลส์” ร่วมกับโรงเรียนวัดโชดหินมิตรภาพที่ 42 สถานีตำรวจภูธรมาตาพุด และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการจราจรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนวัดโชดหินฯ ได้เข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มารยาท และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติพร้อมรับ

ประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรม “ขอขอบคุณในไมตรีจิตของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ที่เห็นความสำคัญกับการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยจราจร ที่สามารถสร้างจิตสำนึกและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในอนาคต” คุณบุษมา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชดหินมิตรภาพที่ 42 กล่าว



เพื่อนๆ รู้มั๊ยว่า ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายนทุกปี ถือเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ซึ่งอาสาสมัครผู้มีใจรักท้องทะเล จากทุกสารทิศทั่วโลกจะเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดชายฝั่งทะเลกันอย่างคึกคัก ในปีนี้ พนักงาน เอสซีจี เคมิคอลส์ และครอบครัว ร่วมกับพันธมิตรอีก 22 บริษัท กว่า 2,300 คน ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลปีที่ 10 โดยช่วยกันเก็บขยะทะเลที่ชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง ได้มากถึง 15,268 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของช้างพลายที่โตเต็มวัยจำนวน 4 ตัว!! ที่เดียว

เอสซีจี เคมิคอลส์

ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 10”





ขอแถมท้ายด้วยการพาทุกคนร่วมเดินทางสู่ **SCG Stadium** กับเหล่านักเตะ ออลสตาร์ เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน และผู้ฝึกสอน รวมกว่า 50 คน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่กับสโมสรฟุตบอลระดับอาชีพ ทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และร่วมเชียร์แมตซ์การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก



น้องอมสิน
ดาวเด่นของทีมอำเภอกาหลง

เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดกิจกรรมพาน้องๆ นักเตะออลสตาร์ เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน ไปร่วมฝึกทักษะฟุตบอลพื้นฐานกับทีมฟุตบอลชั้นนำของประเทศ "เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด" ในครั้งนี้ น้องๆ ทุกคนมีโอกาสเข้าชมบรรยากาศในห้องเก็บตัวของพี่ๆ นักฟุตบอลอาชีพ ได้ลงไปเหยียบสนามหญ้าที่ใช้ในการแข่งขันจริง และได้ร่วมฝึกซ้อมทักษะฟุตบอลพื้นฐานกับเหล่าโค้ชเยาวชนของทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ทั้งเคล็ดลับการควบคุมลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอลและการยิงประตู หลังจากเข้ารับการฝึกทักษะแล้ว

น้องๆ ทีมออลสตาร์ เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน ยังได้ลงสนามแข่งขันกระชับมิตรกับทีมอคาเดมี่ของเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สำคัญนำไปสู่การเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพในอนาคต เพราะน้องๆ นักเตะที่มีความสามารถเข้าตาบรรดาพี่ๆ โค้ช จะได้รับโอกาสในการเข้ารับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดอคาเดมี่อีกด้วย และดาวเด่นในวันนี้คือ "น้องอมสิน" ด.ช.อมสิน สุขเย็น นักเตะเยาวชนจากทีมอำเภอกาหลง ที่มีลีลา ความสามารถเป็นที่ถูกใจพี่ๆ โค้ชจนได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมคัดตัวในเดือนตุลาคมนี้ซึ่ง น้องอมสิน ได้เล่าถึงประสบการณ์ในวันนั้นว่า

"วันนี้ที่ได้มาที่นี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ เพื่อนๆ จากอคาเดมี่ก็เก่งกันทุกคนเลยครับ และก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกจากทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ขอขอบคุณเอสซีจี เคมิคอลส์ มากครับ ที่ทำให้ผมได้รับโอกาสที่สำคัญในครั้งนี้"

สุดท้ายสำหรับวันนี้ เหล่าบรรดานักเตะออลสตาร์ฯ และผู้ฝึกสอนได้เข้าร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ระหว่างทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พบทีมวิชนยูไนเต็ด ซึ่งการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้น เร้าใจ และยังมีเหล่ากองเชียร์สุดมันส์ ที่เชียร์กันอย่างสนุกสนาน สร้างความคึกคักให้กับทุกคน และไม่เพียงแค่นั้น หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น น้องๆ ยังได้รับโอกาสให้เข้าไปกระทบไหล่กับพี่ๆ นักฟุตบอลอาชีพ ทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดตัวจริง เสียจริง ที่เป็นทั้งต้นแบบ และขวัญใจของน้องๆ ทุกคน ทั้งได้จับมือ ถ่ายรูปและขอลายเซ็นมาเป็นของที่ระลึกสำหรับประสบการณ์อันน่าประทับใจในครั้งนี้ ซึ่งน้องๆ ทุกคนต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งที่ได้รับจากการเดินทางในครั้งนี้ คือแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีเท้าของตัวเองให้พร้อมสู่การเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพในอนาคตตามความฝันของทุกคนต่อไป





เอสซีจี เคมิคอลส์ ฉลองครบ 1 ปี “ชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” แห่งแรกและแห่งเดียวในมาบตาพุด จ.ระยอง

หลายๆ คนคงจำได้ว่าเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุดและชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม ได้จัดงานเปิดตัว โครงการ “ชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และประสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และชุมชนในการร่วมกันดูแลและจัดการสภาพแวดล้อมทั้งขยะ น้ำเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการใช้พลังงานทดแทน

ดังนั้นเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงได้จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปี “ชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้ชุมชนห้วยโป่งใน – สะพานน้ำท่วม คัดแยกขยะในครัวเรือนจนกระทั่งมีกิจกรรมจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกประเภท ในวันอาทิตย์ต้นเดือน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 110 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียนวัดห้วยโป่ง เพื่อให้ความรู้ด้านการคัดแยกประเภทขยะ และสนับสนุนให้นักเรียนกว่า 2,000 คน นำขยะมาฝากกับธนาคาร ซึ่งสามารถลดการทิ้งขยะออกสู่ภายนอกโรงเรียน และลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดได้ ทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการธนาคาร การรับซื้อ-ขาย และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนี้เองจึงได้เกิดเป็น “ศูนย์แสดงสินค้าชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้นที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ตะกร้า กระเป่า หมวกที่ดัดแปลงมาจากขยะรีไซเคิลล้วนๆ

ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วมได้ร่วมออกนิทรรศการชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในงาน “วันสิ่งแวดล้อมและซีเอสอาร์ เอสซีจี เคมิคอลส์ ประจำปี 2555” ประกอบไปด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่ 1.) การกำจัดขยะโดยส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย คัดแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 2.) การลดปัญหาฝุ่นละอองโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ในชุมชน 3.) การทำน้ำสกัดชีวภาพและก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 4.) การจัดการและบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน เป็นต้นนางนิตยา แสนศิริ ประธานคณะกรรมการชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี

เคมิคอลส์ จำกัด ที่สนับสนุนความรู้และเครื่องมือในการจัดทำธนาคารขยะภายในชุมชน ซึ่งช่วยให้คนชุมชนลดปริมาณขยะในครัวเรือน เพิ่มการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยโดยเริ่มจากที่เอสซีจีฯ ได้พาไปศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะให้เป็นของที่มีประโยชน์ จนกลายมาเป็นสินค้าในศูนย์แสดงสินค้าชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เอสซีจี เคมิคอลส์ หวังว่า โครงการนี้จะสามารถขยายแนวคิดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ภาคอุตสาหกรรมรายอื่นๆ และพัฒนาเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการมลพิษในชุมชนให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราให้คงอยู่ต่อไป



ภาพพิธีเปิดโครงการ ปีที่แล้ว



scg มอบธนาคารขยะรีไซเคิล



ภาพบรรยากาศงาน เอสซีจี เคมิคอลส์ ฉลองครบ 1 ปี
 “ชุมชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม”



สินค้าที่มาจากขยะรีไซเคิล



แยกขยะอยู่จ๊ะ



ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน



การแสดงของน้อง ร.ร วัดห้วยโป่ง



บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์

โรงงานปิโตรเคมีชั้นนำรายแรกในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนลดการปล่อยคาร์บอน

เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้ลดก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดปริมาณการเกิดของเสีย นอกจากนี้ยังเข้าร่วม “โครงการจัดการการขึ้นทะเบียนลดการปล่อยคาร์บอน” ดำเนินการโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมใส่ใจในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้นำผลิตภัณฑ์โพรพิลีน ยื่นเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนลดการปล่อยคาร์บอน โดยเมื่อเปรียบเทียบผลประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่าสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 10.2 % จากปีที่ผ่านมา

เอสซีจี เคมิคอลส์ เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีกฎหมายควบคุมให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ตาม จึงได้นำหลักการบริหารจัดการพลังงานมาใช้ในโรงงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาโลกที่น่าอยู่ใบนี้ ให้อยู่กับเราไปนานๆ

ลดการปล่อยคาร์บอน คือ “อัตราก้าวหน้าของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือปล่อยในปริมาณที่น้อยมาก ต่อหน่วยสินค้าหรือบริการ” เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้ผู้บริโภค ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂equivalent) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ดังนั้นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนลดการปล่อยคาร์บอน หมายความว่า สินค้าชิ้นนั้นมาจากกระบวนการผลิต ที่สามารถลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ



- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแสดงในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ลูกศรแสดงระดับที่ลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยสินค้า



เริ่มรู้จัก และ รัก(เขา)ยายดา

แหล่งต้นน้ำสะอาด ฟอกอากาศบริสุทธิ์ ให้ชาวระยอง

คอลัมน์ "เพื่อนคนเก่ง" ฉบับนี้ น้องปูนีน และ น้องปิ่นยิ้ม จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเขายายดา จ.ระยอง เพื่อนๆ อ่านแล้วจะรู้ถึงประโยชน์ของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และ เอสซีจี เคมิคอลส์ หักพันทันเขายายดาอย่างไร

น้องปิ่นยิ้ม



น้องปูนีน : (เขา) ยายดา คืออะไร?

น้องปิ่นยิ้ม : เขายายดา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาไฟฟ้เก่าที่ทอดตัวในแนวเหนือใต้ เริ่มต้นจากเขาเขียว-เขาชมพูในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผ่านพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของอ.ปลวกแดงกับอ.ท่ากระดาน จ.ระยอง อ.บ้านค่ายและ อ.เมืองระยอง และไปสิ้นสุดที่เกาะเสม็ด มีพื้นที่ทั้งสิ้น 28,937 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ต.พง บ้านแดง นาดารัง ไร่ บ้านคอก และเกาะผิง

น้องปูนีน : (เขา) ยายดา คือ ใครกัน?

น้องปิ่นยิ้ม : เขายายดา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาไฟฟ้เก่าที่ทอดตัวในแนวเหนือใต้ เริ่มต้นจากเขาเขียว-เขาชมพูในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผ่านพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของอ.ปลวกแดงกับอ.ท่ากระดาน จ.ระยอง อ.บ้านค่ายและ อ.เมืองระยอง และไปสิ้นสุดที่เกาะเสม็ด มีพื้นที่ทั้งสิ้น 28,937 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ต.พง บ้านแดง นาดารัง ไร่ บ้านคอก และเกาะผิง

น้องปูนีน : ทำไม เอสซีจี เคมิคอลส์ ถึงต้องสร้างฝายชะลอน้ำ(เขา) ยายดา ?

น้องปิ่นยิ้ม : ช่วงก่อนปี 50 เขายายดาแห้งแล้งมาก ทำให้ชาวสวนได้ยื่นความเดือดร้อน เอสซีจี เคมิคอลส์ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จึงได้มอบบำเหน็จพระราชทาน มาสร้างฝายชะลอน้ำที่เขายายดาเพื่อรักษาอุดมสมบูรณ์กับต้นน้ำสู่ธรรมชาติอีกครั้ง ให้ชาวสวนผลไม้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี



น้องปูนีน : ประโยชน์ของฝายมีอะไรบ้าง? อากาศดีจัง!

น้องปิ่นยิ้ม : บ้องๆ กว่า 180 คนจาก ร.ร.วัดพะเนียงออกทัศนศึกษาเหมือนกัน เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงจัด "โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" ให้ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของฝายชะลอน้ำผ่านกิจกรรมภาคปฏิบัติ นั่นคือ 1. อยุ่ชะลอน้ำ 2. อยุ่ลดความเร็วของน้ำ 3. อยุ่ลดอุณหภูมิของน้ำ 4. อยุ่เพิ่มออกซิเจนในน้ำ

น้องปูนีน : แล้วจะรู้ได้ไง ว่าฝายชะลอน้ำมีประโยชน์จัง?

น้องปิ่นยิ้ม : งานนี้ก็ต้องพึ่งคนมีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ อย่าง ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสสุติกุล อดีตผู้อำนวยการส่วนวิจัยต้นน้ำของกรมอุทยานฯ มาถ่ายทอดประโยชน์ของฝายชะลอน้ำผ่านกิจกรรมสนุกๆ 4 ฐาน ได้แก่ การวัดความเร็วของกระแสน้ำ การวัดความชุ่มชื้นของตะกอนในลำน้ำ การวัดความชื้นในดิน และการวัดการเจริญเติบโตของพืช เมื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมคือให้เยาวชน โดยมีพนักงานเอสซีจี เคมิคอลส์ และนักกีฬาโครงการ V-CHEP คอยเป็นพี่เลี้ยงประจำฐานกิจกรรมอีกด้วย

น้องปูนีน : ในปี 2556 เอสซีจี เคมิคอลส์ สร้างครบ 5,000 ฝายแล้วจะมีโครงการอะไรอีกนี่ย?

น้องปิ่นยิ้ม : เอสซีจี เคมิคอลส์ทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำที่เขายายดาต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี สร้างไปกว่า 4,200 ฝาย ถ้าไม่หยุดจ่าย หยอด เบียดบีบก็ 24 กันยายนที่ผ่านมา เอสซีจีฯ เพิ่งลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเตรียมทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขายายดาอย่างยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเขายายดา (ว่าว!!)



น้องปูนีน : โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเขายายดา คืออะไรหรือ?

น้องปิ่นยิ้ม : ก็คือ การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้เรื่องสมุนไพร การจัดการทรัพยากรน้ำของฝายชะลอน้ำ พรรณพืช และสัตว์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการทำมาหากินจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ได้ผลผลิตดีขึ้น และช่วยยกระดับเขายายดาในฐานะพื้นที่ปอด สุพื้นที่เปิดให้คนภายนอกเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและชีวภาพที่หลากหลายที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ทั้งบนตาดูแลและกรุงเทพฯ มากที่สุด เพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้เที่ยวได้สบายๆ



เพื่อน

CSR



ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อนชุมชน CPA SCI Camp

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนชุมชน : CPA SCI Camp เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้หันมาสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน พร้อมฝึกการทำงานเป็นกลุ่มมีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิฐานรีโมทควบคุมกระป๋อง มหัศจรรย์การลอยน้ำ พลังงานทดแทน ขวดน้ำมหานรก ฯลฯ โดยมีน้องๆ เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 15 โรงเรียนในจังหวัดระยองให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม กว่า 300 คน

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมพัฒนาชายหาดจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง

พนักงานเอสซีจี เคมิคอลส์ กว่า 80 คน ร่วมกันเก็บขยะเพื่อพัฒนาชายหาดบริเวณลานหินขาว และกันอ่าวแม่รำพึง จังหวัดระยอง เพื่อรักษาความสะอาด สวยงาม และสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามอุดมการณ์ "ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม" ขององค์กร



เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาโดยมอบเทียนพรรษาให้แก่ 15 โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา เพื่อให้โรงเรียนนำไปประดับตกแต่งและแห่ถวายวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2555 พร้อมกันนี้ พนักงานในเครือ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ร่วมกันพัฒนาวัดและถวายเทียนพรรษามาตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

โครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปี 6 ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนวัดเนินยาง จ.ระยอง

เอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมด้วยพนักงานกว่า 100 คน ร่วมกันส่งมอบโครงการ "SCG ปันน้ำใจให้น้อง" ณ โรงเรียนวัดเนินยาง อ.แกลง จ.ระยอง ในโครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปี 6 หลังจากได้ร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ทาสีเครื่องเล่น รั้ว) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารเรียน จัดทำธนาคารขยะรีไซเคิล และตีเส้นลานกีฬา โดยมี คุณสาคร เจริญกุลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ



เพื่อน

CSR



เอสซีจี เคมิคอลส์ สร้างอ่างล้างมือให้น้องแพร่งพัน

พนักงานเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมส่งมอบอ่างล้างมือ แพร่งพัน เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ มีสุขอนามัยที่ดี ในการดูแลความสะอาด สุขภาพปากและฟัน ณ โรงเรียนเซาวังมาน ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง



เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

บริษัทในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมด้วยพนักงาน และคู่ค้าธุรกิจ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง



โรงงานสีเขียว



เอสซีจี เคมิคอลส์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นิคมอุตสาหกรรมสีขาว ป้องกันยาเสพติด

บริษัทในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ และ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ โอ แอล ประกอบด้วย บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท ไทยโพลีเอททีลิน จำกัด บริษัท ไทยโพลีโพรพิลีน จำกัด บริษัท แกรนอร์ดสยาม คอมโพลิต จำกัด บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด และบริษัท ไทยเพ็ทเรซิน จำกัด เข้ารับประกาศเกียรติคุณ โรงงานสีขาว ป้องกันยาเสพติด จากคุณอาทิตย์ อีสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรับรองมาตรฐานเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด



นักศึกษาช่วยสร้างฝายชะลอน้ำเขายายดา กับเอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับคณะศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และชาวชุมชนหมู่ 7 ต.เพ เขายายดา รวม 80 คน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เขายายดาเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ และปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนโดยสร้างฝายได้ 21 ฝาย ปัจจุบันเอสซีจี เคมิคอลส์ สร้างฝายชะลอน้ำแล้วทั้งสิ้น 4,200 ฝาย โดยมีเป้าหมายจะสร้างให้ครบ 5,000 ฝาย ในปี 2556

เพราะชีวิตไม่เคยหยุดนิ่ง พวกเราจึงเดินวิ่งออกกำลังกาย

ในกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เอสซีจี เคมิคอลส์ มาบตาพุด มินิมารารอน ครั้งที่ 3”

เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ชรมม เดิน-วิ่ง มาบตาพุด'49 จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เอสซีจี เคมิคอลส์ มาบตาพุด มินิมารารอน ครั้งที่ 3” โดยมี **คุณเสนีย์ จิตตเกษม** อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร เอสซีจีฯ คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรี เมืองมาบตาพุด และคณะผู้บริหารเทศบาล เมืองมาบตาพุด ณ ศาลเจ้าแม่จันทรมีคนร่วมงานกว่า 1,500 คน เอสซีจี เคมิคอลส์ ส่งเสริมสุขภาพดี ให้คนในชุมชนด้วยการสนับสนุน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะเราอยากให้ทุกคนร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพดี



แม่ส้ม เพื่อน



- **พีน้อย** ขอยประปา ออกกำลังกายด้วยการเดินแอร์โรบิกเป็นประจำ จึงทำให้สุขภาพดี หน้าตาสดใส กลายเป็นสาว 2,000 ปีเลยทีเดียว



- **ปกติพี่เจ๊ียบ** บ้านพลองไม่ชอบเข้าเมืองกรุงซักเท่าไรแต่ครั้งนี้ไปด้วยความเต็มใจ เพราะมีสปอนเซอร์ใหญ่...เชิญไปรับประทานอาหารเย็น พร้อมชมการแสดงที่โรงละคร "สยามนิรมิต" เลยไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง



- กาลเวลาไม่สามารถทำอะไร **"พี่เทพ"** ร.ต.ท.อมรเทพ เขียวสิงห์ ได้จริง ๆ เพราะหน้าตามันฟ้อง "หนุ่มพ้อหล่อเพี้ยว" มีเคล็ดลับอะไรดี ๆ บอกกันซักนิดเดี๋ยวก็ตื่นะคร้าบ....

- **เห็นพี่มานะ** บ้านล่าง กับ **สท.แม็ก** มาร่วมเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกระฉับกระเฉง ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง เอสซีจี เคมิคอลส์ มาบตาพุด มินิมารารอน ครั้งที่ 3 แต่มีพรายกระซิบมาว่า เพราะวิ่งไม่ไหว... ก็เลยต้องมาเดินครับพี่น้อง



- **พี่จำลอง** มาบยา กับ **พี่สมัย** บ้านบน ไม่ทราบที่ใช้ยาดี.... อะไรที่ทำให้ทีมฟุตบอลเยาวชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในปีนี้ ฟีฟ่าจัดเหลือเกิน จนสามารถคว้าแชมป์ "เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน" ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 3"

เพื่อนๆ จิ: มาลับสมองประลองปัญญา
ท้าทายไหวพริบกับเกมสนุกๆ ภายในเล่มกันจ๊ะ..

เฉลยเกม จับผิด ฉบับที่แล้ว



เกมจับผิดภาพ

สังเกตุดีๆ มีต่างกัน 6 จุด



ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามกับ CSR ฉบับที่แล้ว

- 1.คุณธนอนันต์ ถังมานะ
- 2.คุณพิสิษฐ ไชยรังษิณีกร
- 3.คุณแคทริน เลียงบำรุง
- 4.คุณสนิธา เต็มพร้อม
- 5.คุณสุกัญญา ทิสิตสุข
- 6.คุณวิภาดา ศรีสุข
- 7.คุณมาโนชญ์ คอกกุดตาพันธ์
- 8.คุณธัญชนก จามสง่า
- 9.คุณวัชรระ บุญประเสริฐ
- 10.คุณนพดล แซ่มกาญจนโสภา



ร่วมสนุก..ตอบคำถามกับ CSR

เมื่อ เอสซีจี เคมิคอลส์ สร้างฟาร์มสุกรน้ำที่เขายายตา ครบ 5,000 ฝา
ภายในปี 2556 แล้ว เอสซีจี เคมิคอลส์ ตั้งใจจะทำโครงการอะไรต่อไป ?

ถามหาคำตอบได้ภายในเล่ม ส่งคำตอบมาได้
SMS หมายเลข 089-834-4341 (พิมพ์...คำถามกับ CSR และคำตอบ)
ตั้งแต่วันที่ - 31 ธันวาคม 2555 นี้ (ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะ)

ลุ้นรับ ตั๊กตาช้าง
แสนน่ารักกกก
10 รางวัล



คอลัมน์ “เพื่อน SCG Chemicals” ฉบับนี้ ขอนำเสนอการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งคล้ายๆ ระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ โดยใช้หลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน อยากรู้แล้วซิ!! ว่ามีหลักการอย่างไร ตามไปอ่านกันเลยจ้า...

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมและซีเอสอาร์ ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “โรงงานสะอาด..ชุมชนสดใส..ให้โลกยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดการปล่อยของเสียสู่ระบบนิเวศให้น้อยที่สุด สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการเชิงนิเวศ

โดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนการสร้างสังคมให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน นำแนวปฏิบัติในอุดมการณ์ที่ว่า “ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” และการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน โดยมีหลักการง่ายๆ ดังนี้



1. ลดความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้คุ้มค่า คือ กระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่สะอาด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และยังมีนวัตกรรมที่ลดการปล่อยมลพิษออกสู่อากาศ
2. ลดการก่อกำเนิดของเสียและมลภาวะ: มีกระบวนการขนส่งที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดและคุ้มค่าที่สุด
3. ลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ: มีระบบการกำจัดของเสียที่ถูกต้อง ไม่มีการฝังกลบ
4. ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน: นำของเสียไปใช้ใหม่หรือเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การลดของเสียโดยการแลกเปลี่ยนกันระหว่างโรงงาน
6. ลดการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษ: การนำของเสียกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยใช้หลัก 3R

ภายในงาน มีการจัดแสดงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนระยอง อาทิ การใช้เทคโนโลยีและออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนโดยรอบ มีการถ่ายทอดความคิดในการจัดงานผ่านนิทรรศการ กิจกรรมด้านโรงงานเชิงนิเวศ ชุมชนเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี คุณวิจิต ชาติโพธิ์สุ ผู้ว่าระยอง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง ร่วมงานทั้งสิ้น 1,400 คน

พร้อมกันนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2555 แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลมาบตาพุด ตั้งแต่ระดับ ม.ต้น ถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 120 ทุน เป็นจำนวนเงินกว่า 1.4 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

